

คู่มือออนไลน์

(24 กรกฎาคม 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลร้ายของ ราหู(๘)

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ บทความนี้เป็นตอนที่ 104 ครบรอบปีที่ 2 ของคอลัมน์ “คู่มือออนไลน์” พอดี ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามคอลัมน์นี้มาโดยตลอด บางท่านก็เขียนจดหมายมาให้กำลังใจ และ ชื่นชมการพยากรณ์ของผม ก็ขอขอบคุณมา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ

สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณพงศ์พัฒน์ ศักดิ์ไทย เกิดวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2496 เวลา 10.58 น. ชลบุรี เพศชาย คุณพงศ์พัฒน์ ถามมาดังนี้

คำถามที่หนึ่ง เรื่องการงานที่ทำอยู่เวลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับ

ดวงชะตาของคุณพงศ์พัฒน์เป็นดวงชะตาที่เปลี่ยนแปลงเรื่องงานบ่อย มักจะทำงานที่ไหนไม่ได้ นาน เพราะมักจะมีปัญหาขัดข้องใจในเรื่องเงินเดือนที่เข้าตัวรู้สึกว่ามันน้อยเกินไป หลังจากที่ได้ทำงานไปสักพักหนึ่งแล้ว

สิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในดวงชะตา และจะติดตัวคุณไปตลอด ดังนั้น มีอย่างเดียวกันที่ว่าคุณพงศ์พัฒน์จะทำได้ก็คือ หนึ่ง ทำใจให้รับได้กับสิ่งเหล่านี้ สอง พยายามทำงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ต้องเดินทางบ่อยๆ งานที่อยู่ไม่ประจำที่ เพื่อให้สอดคล้องกับดวงชะตา อาจจะทำให้เรื่องการงานไม่ทำร้ายความรู้สึกของคุณจนเกินไป

คำถามที่สอง เรื่องโชคลาภพอจะมีบ้างไหมครับ

ขณะนี้ ราหู(๘)กำลังเสวยอายุ และนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวทำร้ายโชคลาภของคุณอยู่พอสมควร ถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีโชคลาภอยู่บ้างในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน หรือ โชคที่เกี่ยวกับการขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือ อาจจะมีโอกาสทำบุญทำกุศลก็ได้

ช่วงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558 รวมเวลาก่อนหน้า 1 เดือน และ หลังจากนั้น 1 เดือน คิดว่าคุณน่าจะ ต้องมีเรื่องสูญเสียที่หนักพอสมควร อาจจะเป็นการสูญเสียมารดา สูญเสียบ้านและที่ดิน หรือ รถยนต์ หรือ มีความกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง

และนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ก็ขอเตือนให้คุณระมัดระวังในเรื่องเครดิตเงินกู้จากธนาคาร ระวังเรื่องที่อยู่จะถูกฟ้องร้องอันเนื่องมาแต่เอกสารสัญญาที่คุณทำกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ และ ระวังในเรื่องความแตกแยกในชีวิตครอบครัว

ที่น่าห่วงอีกเรื่องก็คือ สุขภาพของบุคคลใกล้ชิดที่มีความผูกพันทางจิตใจกับคุณมากๆ ที่เป็นเพศหญิง เช่น แม่ พี่สาวน้องสาว และ ภรรยา รวมทั้งญาติสนิทสูงอายุที่เป็นเพศหญิงด้วย

คำถามที่สาม เรื่องการเงิน อยากทราบว่า หลังจากที่ดาว 5 และ 0 ย้ายราศีแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรบ้างครับ เพราะที่ผ่านมา 7 ปีหลังนี้ ไม่ดีเอาเสียเลย

ตามที่คุณเขียนมา ดาว 5 น่าจะหมายถึง ดาวพฤหัสบดี(๕) และ ดาว 0 ก็คงจะหมายถึง ดาวมฤตยู(๐) คิดว่าคุณเองก็คงจะมีพื้นฐานทางวิชาโหราศาสตร์มาบ้าง ก็ขอเรียนดังนี้ครับ

ดาวพฤหัสบดี(๕) เพิ่งจะย้ายจากราศีกรกฎเข้าราศีสิงห์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ส่วนดาวมฤตยู(๐) นั้น กว่าที่จะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษก็ต้องเป็นวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลที่คุณได้มา แต่โปรแกรมการคำนวณการโคจรของดวงดาวที่ผมใช้อยู่นี้ เป็นของอาจารย์วิเลิศ จิว ซึ่งใช้วิธีการคำนวณดวงดาวตามวิธีของ นาซา จึงมั่นใจได้ว่าแม่นยำตรงตามดาวบนท้องฟ้า

ดวงชะตาที่ไม่ค่อยดีของคุณนั้น มีปัญหามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 แล้ว จนกระทั่งเมื่อพ้นเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2555 สถานการณ์ก็ดูเหมือนจะเบาลงเล็กน้อย เพราะเพิ่งจะผ่านอิทธิพลของการสร้างโยคร้ายของดาวเสาร์(๗)ที่เรียกว่า โยคเสตสาดิ

แต่ขณะนี้ ดวงชะตาของคุณตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของราหู(๘) ซึ่งจะยังคงอยู่ต่อไปจนกระทั่งสิ้นเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2560 คุณน่าจะช้ำหน้าจนกระทั่งสิ้นปี 2560 แล้ว ไม่มีผู้จะดีเท่าไรนัก

ดังนั้น ก็ขอให้คุณใช้ความอดทนต่อไปอีกหน่อย เพราะหลังจากปีพ.ศ. 2560 แล้ว โชคชะตาของคุณก็น่าจะดีขึ้นครับ

ในช่วง 2 ปีข้างหน้า คุณอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจ มีเรื่องเครียด มีเรื่องหนักอก ไม่สบายใจบ้าง ก็ขอให้อดทนนะครับ

แต่ที่ต้องเตือนเอาไว้ก็คือ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพนะครับ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ

ก็ขอให้คุณพงศ์พัฒน์ โชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ พงศ์พัฒน์ ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ สุขชัย ครับ

